

Số: 281/LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 18 tháng 6 năm 2021

V/v tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” năm 2021 trong CNVCLĐ Huyện

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Công văn số 345/LĐLĐ ngày 16/6/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con” năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021” trong CNVCLĐ Huyện

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy” tới đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Huyện và Thủ đô.

- Tập trung tuyên truyền những quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy; chủ trương, chính sách của Huyện, Thành phố hiện đang triển khai, thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai...; đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Tập trung tuyên truyền về hậu quả và tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trên loa phát thanh, bảng tin cơ sở; tăng dung lượng và thời lượng đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy bằng các hình thức sinh động (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội), phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Quan tâm nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lười”, cách nhận biết các loại cây cỏ chứa chất ma túy (cần sa, cây khác...) lòng ghép cảnh báo nguy cơ, tác hại của việc sử dụng khí N₂O “bóng cười”; các dấu hiệu nhận diện

số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, số người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, loạn thần (hay còn gọi là đối tượng “ngáo đá”) để kịp thời đề xuất, đưa vào quản lý, phòng ngừa...

- Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: ra quân, tổ chức xe diễu hành, cổ động về phòng, chống ma túy, chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên hệ thống loa truyền thanh... đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đang triển khai trên địa bàn; thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Đẩy mạnh công tác vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, khu nhà trọ công nhân lao động... tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn.

2. Về việc triển khai “Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con” trong CNVCLĐ Huyện.

- Tập trung tuyên truyền chủ đề của Tháng cao điểm “*Hướng tới loại trừ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con vào năm 2030*”.

- Khẩu hiệu của chiến dịch:

+ *Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.*

+ *Không có HIV ở mẹ - Không lây truyền HIV cho con.*

+ *Xét nghiệm HIV sớm cho mẹ - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con.*

+ *Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để biết sớm tình trạng nhiễm HIV để được điều trị kịp thời.*

+ *Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe của con.*

+ *Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Giảm lây truyền HIV sang con.*

+ *Bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị liên tục suốt đời.*

+ *Điều trị thuốc ARV sớm giúp người nhiễm HIV sống khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV cho người khác.*

+ *Chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV - Giảm lây truyền HIV sang con.*

+ *Điều trị dự phòng ARV cho con sinh ra từ mẹ nhiễm HIV - Giảm lây truyền HIV sang con.*

- Thời gian triển khai: từ nay đến 30/6/2021.

- Các hoạt động triển khai trong Tháng cao điểm:
 + Ban hành các văn bản hướng dẫn, tuyên truyền.
 + Tổ chức các hoạt động truyền thông trong tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chú trọng vào các nội dung:

(+) Lợi ích xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai.

(+) Thời điểm phụ nữ nhiễm HIV có thể mang thai an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho con.

(+) Lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

(+) Lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai nhiễm HIV để sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

(+) Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV; Lợi ích của dự phòng sớm lây nhiễm HIV.

(+) Quyền sinh con của phụ nữ nhiễm HIV với đầy đủ thông tin.

(+) Quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương ...

(+) Đảm bảo tài chính cho chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Về hình thức: không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, linh hoạt và triển khai đa dạng phong phú các hình thức truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện trong đoàn viên, CNVCLĐ đạt hiệu quả cao; Kết thúc “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con”, đề nghị BCH Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 30/6//2021 qua địa chỉ email gialam@congdoanhanoi.org.vn để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế

